



# บทเทศน์



## วันฉลองแม่พระบังเกิดและครบ 90 ปีของคณะพลมารีย์

(วันเสาร์ที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2011)

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ชาติวิสัย

พี่น้องพลมารีย์ที่รักทุกท่าน พระศาสนจักรของเราทำการฉลองวันเกิดของแม่พระในวันที่ 8 กันยายนของทุกปี ประกटแล้วพระศาสนจักรทำการฉลองนักบุญองค์ใดองค์หนึ่งตรงกับวันที่นักบุญองค์นั้นเสียชีวิตเพื่อเป็นการระลึกการเกิดใหม่ของท่านในสวรรค์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแม่พระของเราทรงปฏิสนธิในครรภ์มารดาโดยปราศจากบาปกำเนิด ซึ่งถือว่าเป็นพระพรพิเศษของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพระมารดาของพระบุตรของพระองค์ ดังนั้น การบังเกิดของแม่พระจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงสำหรับเราผู้เป็นลูกของพระนางและสมควรอย่างยิ่งที่เราจะฉลองวันเกิดของพระนางด้วย ในพระคัมภีร์เดือน Marialis Cultus มาเรียริส คัลตัส ซึ่งออกในปี ค.ศ. 1974 สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 ได้ทรงบอกว่าการบังเกิดของแม่พระเป็นเสมือน “รุ่งอรุณแห่งความรอดพ้นของเรา” นั่นคือ เป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งการปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากอำนาจของบาปและความตาย นักบุญเยโรมบอกว่า “ความตายเข้ามาในโลกผ่านทางเอวา ชีวิตเข้ามาในโลกผ่านทางพระนางมารีย์” ซึ่งเป็นเอวาคนใหม่

แม้ว่าเราจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบังเกิดของแม่พระในพระคัมภีร์ของเราแต่เราพบตำนานที่พูดถึงเรื่องนี้บ้างจากงานเขียนประเภท Apocrypha (อะพอค-ริฟะ) ซึ่งเป็นข้อเขียนที่มีลักษณะคล้ายหนังสือที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า แต่ความจริงแล้วไม่ได้รับการดลใจเลย ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจักรของเราจึงไม่ยอมรับงานเขียนประเภทนี้ไว้ในสารบบพระคัมภีร์ มีงานเขียนชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า “พระวรสารตามคำบอกเล่าของยากอบ” ได้บันทึกไว้ว่า “ที่เมืองนาซาเร็ธ มีสามีภรรยาที่ร่ำรวยและศรัทธาคู่หนึ่งชื่อ ยออาคิมและอานนาอาศัยอยู่ ทั้งสองอยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยาเป็นเวลาหลายปี แต่ไม่มีบุตรเลย ในวันฉลองสำคัญวันหนึ่ง ยออาคิมได้ขึ้นไปถวายเครื่องบูชาในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ที่นั่นท่านถูกชายคนหนึ่งชื่อ รูเบนขับไล่โดยอ้างว่าท่านเป็นผู้ไม่เหมาะสมที่จะถวายบูชาแต่พระเจ้าเพราะเป็นผู้ไม่มีบุตร ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งการสาปแช่งจากพระเจ้า ยออาคิมเดินก้มหน้าออกจากพระวิหารด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ท่านไม่ยอมกลับบ้าน แต่หนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งเพื่ออธิษฐานภาวนาและคร่ำครวญต่อพระเจ้าเพียงลำพัง ส่วนอานนาเมื่อทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสามีจากเพื่อนบ้านก็ร้องไห้และวอนขอพระเจ้าให้

ถอนคำสาปแช่งแห่งการเป็นหมันไปเสียจากนาง พร้อมกับสัญญาว่าถ้านางมีบุตร นางจะถวายแต่พระเจ้า พระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานภาวนาของท่านทั้งสองและทรงส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาหาอันนา พร้อมกับบอกนางว่า ‘อันนาเอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นน้ำตาของท่าน ท่านจะตั้งครรรภ์ และให้กำเนิดบุตรสาวคนหนึ่งคนทั่วโลกจะถวายพรแต่ผลจากครรรภ์ของท่าน’ ทูตสวรรค์ให้คำสัญญาอันเดียวกันนี้กับยออาคิมด้วยท่านกลับมาหาภรรยาอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาอันนาก็ให้กำเนิดบุตรสาวคนหนึ่งและนางตั้งชื่อว่ามีเรียห์” ไม่ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ก็ตาม การบังเกิดของแม่พระก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นชมยินดีและสมควรได้รับการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในพระศาสนจักรของเรา

พระวรสารวันนี้แสดงให้เห็นว่านักบุญโยเซฟเชื่อพระวงศ์องค์หนึ่งของกษัตริย์ดาวิดรับพระนางมารีย์มาเป็นภรรยาของตนและรับพระเยซูเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมอย่างไร ผลที่ตามมาจากการกระทำที่กล้าหาญของท่านอันนี้คือพระเยซูเจ้าได้รับการรวมเข้าไปในวงศ์วานของกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นการทำให้พระดำรัสของพระเจ้าที่ผ่านทางประกาศกอิสยาห์ (อสย7:14) สำเร็จไป อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่น่าแปลกใจที่เราพบในพระวรสารวันนี้เหมือนกัน ทูตสวรรค์พยายามทำให้นักบุญโยเซฟมั่นใจว่าท่านไม่ควรกลัวที่จะรับพระนางมารีย์มาเป็นภรรยาของท่าน นักบุญโยเซฟกลัวอะไร? เมื่อรู้ว่าพระนางมารีย์ทรงตั้งครรรภ์ ท่านคิดว่าพระนางไม่ซื่อสัตย์ต่อท่านหรือเปล่า? ถ้าเป็นดังนี้ ภูมิภิกษยาของท่านไม่น่าจะเป็นความกลัว แต่น่าจะเป็นความรังเกียจหรือความโกรธแค้นมากกว่า ยิ่งกว่านั้น ทูตสวรรค์บอกท่านอย่างชัดเจนว่าเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า บุคคลที่รู้ว่าพระนางทรงตั้งครรรภ์ด้วยเดชพระจิตเจ้าก็มีแต่นักบุญโยเซฟเพียงคนเดียวเท่านั้น พระนางมารีย์คงไม่ได้บอกคนอื่นอย่างแน่นอน

ดังนั้น ความกลัวของนักบุญโยเซฟไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวพระนางมารีย์ แต่เกี่ยวกับตัวท่านเองมากกว่าอาจเป็นเพราะว่าด้วยความสุภาพถ่อมตน ท่านรู้สึกว่าคุณเองไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นสามีของสตรีที่พระเจ้าทรงโปรดปรานพิเศษคนนี้ ไม่เหมาะสมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแห่งความรอดพ้นอันยิ่งใหญ่นี้ คำพูดของทูตสวรรค์ไม่ใช่เป็นการให้ข้อมูลแก่นักบุญโยเซฟ แต่เป็นการชี้แนะว่าการแต่งงานของท่านกับพระนางมารีย์จะต้องดำเนินต่อไปอย่างไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

โดยทางพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา “อิมมานูเอล” ในรูปแบบมนุษย์คนหนึ่ง ต่อหน้าธรรมล้ำลึกอันยิ่งใหญ่นี้ **แม้ว่าเราจะรู้สึกถึงความไม่เหมาะสมกับความรักอันไร้ขอบเขตของพระเจ้า เราก็ไม่ควรกลัวที่จะเปิดตัวเองเพื่อต้อนรับพระองค์เข้ามาสถิตในใจของเรา** และในเวลาเดียวกันเราควรที่จะสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการที่พระองค์ทรงเรียกเราให้มาชิดสนิทกับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าด้วย

ให้เราเลียนแบบอย่างของแม่พระผู้ซึ่งเราฉลองวันเกิดในวันนี้ ชีวิตทั้งครบบของพระนางเป็นชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเจ้า พระนางทรงดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและทรงทำตามพระประสงค์ของพระองค์ “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นที่ไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”(ลก 1:38)

พระนางทรงดำเนินชีวิตเพื่อพระบุตรของพระนาง ทรงมีส่วนร่วมในพระภารกิจแห่งการช่วยโลกให้รอดพ้นและการตั้งมวลมนุษย์ออกจากอำนาจของบาป พระนางทรงร่วมมือในพันธกิจที่พระองค์ได้รับมอบหมายจากพระบิดา ทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าจงมาถึง และทรงรวมความทุกข์ยากลำบากของพระนางเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับของพระบุตรของพระนางด้วย ถ้าเราพยายามที่จะดำเนินชีวิตให้ชิดสนิทกับพระเจ้าอย่างที่พระนางได้ทำ พ่อคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้กับแม่พระในโอกาสฉลองวันเกิดของแม่พระในวันนี้ **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**

